



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัดสำนักฯ โทร.๐-๒๐๐๔-๔๔๐๗)

ที่ กษ.๐๖๒๐/ - วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กรมปลัดสำนักฯ ที่ กษ ๐๖๐๒/ว๕๓๐๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า กรมปลัดสำนักฯ กำหนดให้ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร โดยจะต้องมีแผนพัฒนาข้าราชการ ไม่น้อยกว่า ๔๕ % ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และแผนพัฒนาพนักงานราชการไม่น้อยกว่า ๔๕ % ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน แล้วให้จัดทำรายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคลเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใต้แถบสัญลักษณ์ (banner) ชื่อว่า "IDP" นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ด้วยปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปลัดสำนักฯ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ ๒ สำหรับ Web Application และ Mobile Application โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ระบบสำหรับเกษตรกรเกษตรกร ระบบสำหรับเกษตรกรนิติบุคคล และระบบสำหรับเกษตรกรหน่วยงาน ที่กรมปลัดสำนักฯ ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละเขต ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องตามการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ดังนั้นกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัดสำนักฯ ผู้ดำเนินการตัวชี้วัด จึงจัดทำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่ปลัดสำนักฯ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักฯ พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทักษะความรู้ และสามารถใช้งานระบบระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สำหรับ Web Application และ Mobile Application ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เป็นแนวทางเดียวกัน

### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีฝึกอบรม เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่ปลัดสำนักฯ หากเห็นชอบโปรดลงนามในโครงการที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายบุญรอด พัฒนไพศาล)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปลัดสำนักฯ

รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัดสำนักฯ

(นายสุวิทย์ ใจดี)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี